

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

ngiên cứu chỉnh sửa các văn bản cho chính xác. Về dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý đảng viên giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí thông qua đề án. Theo đó, việc xây dựng đề án trước hết là nhằm chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Hội đồng Trung ương về công tác quản lý đảng viên; coi đây là việc làm thường xuyên, thống nhất và đồng bộ trong toàn tỉnh; từ đó nâng cao chất lượng quản lý đảng viên cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội cũng như về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về sinh hoạt đảng và phân công công tác cho đảng viên. Để án cũng đề cập đến một số thủ tục, yêu cầu trong công tác quản lý đảng viên và một số đề xuất mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Về kết quả xây dựng vị trí việc làm cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và

Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thành lập Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm sóc hoạt động của Trung tâm Dạy nghề của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Về biên chế của một số đơn vị, đối với Báo Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí trong thời gian tới khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao lại chỉ tiêu biên chế, giao cơ quan Báo Thái Bình 45 biên chế nằm trong tổng biên chế được giao chung của tỉnh khi đã tinh giản 10%. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang thiếu biên chế so với số được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý cho tuyển dụng công chức song phải bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định. Về lộ trình tinh giản biên chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nếu số biên chế của đơn vị hiện đã thiếu 10% sẽ giữ ổn định, không tuyển thêm người; trường hợp có cán bộ nghỉ công tác hoặc điều chuyển sang cơ quan, đơn vị khác, tùy tình hình cụ thể sẽ báo cáo Thường trực

Tỉnh ủy xem xét, tuyển dụng bổ sung. Nếu số biên chế hiện có của đơn vị hiện nay thiếu trên 10% trở lên thì đồng ý cho tuyển dụng bổ sung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số tuyển dụng phải bảo đảm tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10%. Nếu số biên chế hiện có chưa đạt tỷ lệ tinh giản 10%, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản cụ thể theo từng năm để đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% theo kế hoạch. Nếu đến năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế không có người nghỉ hưu hoặc không chuyển công tác thì cơ quan, đơn vị phải chủ động tổ chức tinh giản biên chế hoặc điều động bố trí theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để đạt tinh giản tối thiểu 10%.

Tại kỳ họp ngày 19/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ...

(Tiếp theo trang 1)

Các giải pháp quản lý hạ tầng đô thị như giải pháp quản lý tổng thể mạng cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng đường phố...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo, thông báo một số nét về công tác đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi, chia sẻ những thông tin tiện ích, các bước triển khai, giải pháp nguồn lực, tính khả thi và phù hợp với thực tế của địa phương. Trên cơ sở thông tin từ hội thảo, các

cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, công nghệ cho đơn vị nhằm góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hạ tầng đô thị của tỉnh. Các doanh nghiệp nghiên cứu khả năng áp dụng và triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ mới nhằm hiện đại hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì và cung cấp thông tin để tỉnh xây dựng các cơ sở dữ liệu về hạ tầng đô thị. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nghiên cứu, tổng hợp ý kiến đề xuất từ các đơn vị, tham mưu cho tỉnh những giải pháp công nghệ mới để triển khai trong thời gian tới.

CÔNG ĐOÀN UBND HUYỆN HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Công đoàn UBND huyện đã biểu dương, chúc mừng thành tích học tập của các cháu học sinh đồng thời mong muốn trong năm học 2017 -

2018 các cháu học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, siêng năng học tập và giành được nhiều kết quả cao, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2017, với tổng số vốn trên 23 tỷ đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục triển khai các đề tài chuyển tiếp từ năm 2016 và các hoạt động, nhiệm vụ của năm 2017. Để hoàn thành các nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các chương trình, đề tài được UBND tỉnh giao; tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức chuyển giao công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: hiệu quả của việc ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn, nhất là lĩnh vực rác thải, nước thải, lò đốt rác; công tác quản lý, điều hành ngân sách; những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình xét duyệt các đề tài nên tập trung thực hiện vào cuối năm để đầu năm sau các đơn vị, cá nhân sớm có kế hoạch triển khai thực hiện; các đề tài xét duyệt nội dung phải gắn với thực tế của tỉnh, sát với đời sống người dân, nhất là người dân ở các vùng nông thôn; việc sử dụng nguồn vốn ngân sách của nhà nước, của tỉnh phải đúng mục đích.

Buổi sáng cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện một số đề tài khoa học tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

THÁI THUY

Hơn 800ha nuôi trồng thủy sản bị ngập



Vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính tại xã Thái Thọ (Thái Thụy) bị ngập.

Do ảnh hưởng của bão số 10 kết hợp với nước biển dâng cao đã gây ngập hơn 800ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính ở Thái Thụy, chủ yếu tại các xã ven biển như Thái Thượng, Thái Đô, Thụy Trường.

Để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra, huyện đã chỉ đạo các xã có vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính bị ngập tập trung kiểm tra bờ đê, cống điều tiết nước để kịp thời khắc phục những hư hỏng, đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lý môi trường, kiểm tra lại mật độ con nuôi để nuôi thả và chăm sóc cho phù hợp; phối hợp với các đơn vị phòng chống trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự tại vùng nuôi ngao, tránh hiện tượng người dân khai thác tự nhiên lợi dụng mưa, bão khai thác ngao gây thiệt hại cho các hộ nuôi, tu sửa và khắc phục chòi ngao bị gió phá hỏng, thu dọn các vật dụng, rác thải và vệ sinh vây nuôi, cào vớt, san thưa những chỗ ngao bị dón để ngao phát triển bình thường.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG LONG

Tích cực vệ sinh môi trường vùng nuôi trồng thủy sản

Do ảnh hưởng bão số 10 nước triều dâng gây ngập 151ha vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê của xã Đông Long (Tiền Hải). Để chủ động ứng phó với môi trường nước để bùng phát các loại dịch bệnh cho đối tượng nuôi thủy sản, địa phương đã tích cực tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản cần tập trung gia cố bờ vùng. Rắc vôi bột xung quanh bờ, đầm để ổn định độ pH; sử dụng các chế phẩm sinh học theo ngành chuyên môn khuyến cáo để ổn định môi trường nước. Tăng cường bổ sung vitamin C vào thức ăn để giúp tăng sức đề kháng cho vật nuôi thủy sản.

HỒNG HẠNH

Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh



Học sinh Trường THCS Mê Linh dự buổi truyền thông.

Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với Trường THCS Mê Linh vừa tổ chức buổi sinh hoạt, phổ biến, trang bị kiến thức về dân số - KHHGD cho 360 học sinh và giáo viên Trường THCS Mê Linh.

Tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGD huyện đã chuyển tải tới các em học sinh và giáo viên kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; cách nhận biết hành vi nguy cơ và kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; kiến thức cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh như giúp các em hiểu rõ thế nào là mất cân bằng giới tính, nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy do mất cân bằng giới tính; biện pháp khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và cách truyền thông, vận động trong cộng đồng.

HÀ ANH

Một lần nữa câu chuyện về nông dân khởi nghiệp lại "nóng" lên trong hội nghị tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón đầu khí Cà Mau tổ chức ngày 18/9, tại Hà Nội.

Khởi nghiệp trong nông nghiệp hiện đang dần trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam. Ngày càng nhiều các công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng cho nông nghiệp Việt Nam bởi nông nghiệp vốn là một lợi thế đặc biệt của đất nước và khởi nghiệp là phương thức hữu hiệu để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp còn thấp, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước, chưa đủ hệ thống phát triển thành cộng đồng và hệ sinh thái. Sản xuất nông nghiệp đa phần là quy mô nhỏ, điều kiện cơ sở hạ tầng, canh tác, dịch vụ còn nhiều yếu kém. Các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến sản xuất và chế biến thô mà chưa chú trọng về sản xuất tinh cũng như các hoạt động xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ vào việc canh tác...

Theo ông Hoàng Trọng Thủy, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn, những nông dân khởi nghiệp trong nông nghiệp cần có tinh thần "chiến binh" ra mặt trận với quyết tâm cao. Tinh thần này phải thể hiện rõ từ tầm chính sách phát triển của Chính phủ đến tư tưởng, tinh thần của lãnh đạo các cấp và ở từng người nông dân cụ thể. Hiện nay, các giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước đưa ra cho nông dân khởi nghiệp chưa thể hiện rõ tinh thần "chiến binh" này nên khó kêu gọi các "chiến sĩ nông dân" tham gia "mặt trận" kinh tế. "Theo tôi, cần xác định rõ nông dân khởi nghiệp cần gì để hỗ trợ cho kịp thời, phù hợp. Trước hết, cần nâng dần dần chính là nguồn

Mỗi nông dân là một "chiến binh" trên mặt trận kinh tế

(nhandan.com.vn) Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp lại càng khó khăn. Bởi vậy, để khởi nghiệp thành công, nông dân phải trở thành các "chiến binh" thật sự, có tinh thần quyết tâm cao khi tham gia mặt trận kinh tế. Đồng thời, phải trang bị cho mình những chiếc "áo giáp", đó chính là khoa học kỹ thuật, hiểu biết về pháp luật, thị trường...



vốn. Vốn ở đâu, tiếp cận như thế nào cho thuận tiện... phải làm cho rõ ràng. Thứ hai, muốn tiến vào thị trường phải hiểu thị trường, biết thị trường có bao nhiêu rào cản, khó khăn... Năm được thông tin thị trường, người nông dân khởi nghiệp mới có thể đưa ra quyết định lựa chọn đầu tư, kết hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học như thế nào... Hiện, khâu thông tin thị trường chưa được đáp ứng thỏa đáng", ông Thủy nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Thủy, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng: Phải có pháp luật để bảo vệ người nông dân khởi nghiệp, tuy nhiên bản thân người nông dân cũng phải

Trong khuôn khổ hội nghị tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp, ban tổ chức đã vinh danh, trao thưởng 3 mô hình khởi nghiệp thành công và 10 mô hình khởi nghiệp xuất sắc, 10 mô hình khuyến khích. Đây là những mô hình khởi nghiệp được ban chuyên gia đánh giá, chọn lọc từ 43 hồ sơ phù hợp với thể lệ của chương trình phát động khảo sát, lựa chọn, giới thiệu và đề cử từ hội nông dân các tỉnh, thành phố.

